

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

จากการที่ได้ปฏิบัติงานที่ บริษัท ทรุวิชั่นส์ จำกัด เป็นระยะเวลาประมาณ 14 สัปดาห์ หรือตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยได้รับมอบหมายงาน ในตำแหน่ง “เขียนสคริป” จึงได้ทราบถึงกระบวนการเขียนสคริปรายการทั้งหมด และยังได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการทำงานทั้งหมดนี้ เพื่อใช้เป็นประสบการณ์ในการทำงาน จะได้นำไปปรับปรุงการทำงานในอนาคตและใช้ในการทำงานจริง จากการฝึกปฏิบัติงานดังกล่าวมีกระบวนการทำงานดังต่อไปนี้

1 หาข้อมูล

หาข้อมูลใหม่ๆ จากทางอินเทอร์เน็ตเพื่อจะเอามานำเสนอภายในรายการ เดอะ เดอะ เฮย์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการอ้างอิงข้อเท็จจริงที่ใช้เขียนสคริปรายการ

2 เริ่มเขียนสคริปจากแผ่นกระดาษ

เอาข้อมูลที่หาได้มาเรียบเรียงใหม่ให้เข้าใจได้ง่ายและกระชับในการอ่านมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พิธีกรพูดออกมาเป็นภาษาพูด ไม่ใช่ภาษาเขียน และนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเอาแต่หัวข้อหลักที่เป็นประโยชน์ โดยลำดับประเด็นสำคัญจากมากไปหาน้อย ส่วนรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ไว้ทีหลัง เพื่อใช้ในการเขียนสคริปรายการ และ

3 ตรวจสอบคำผิด และรูปแบบการเขียนก่อนพิมพ์ลงใน Word

ตรวจสอบคำผิด ตรวจสอบรูปประโยคเพื่อความถูกต้องและแน่นอนเริ่มคิดหาคำเชื่อมที่จะโยงประเด็นหลักสำคัญทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยจะใช้คำเชื่อมง่ายๆ เพื่อไม่ให้ข้อความบางอย่างดูแปลกๆ ในขั้นตอนนี้จึงต้องมีความรอบคอบเป็นอย่างมาก

4 พิมพ์สคริปที่ถูกต้องลงใน Word แบบเสร็จสมบูรณ์

เมื่อเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันจนจบ ก็จะเริ่มมาดูตั้งแต่แรกตั้งแต่ดูคำผิด การใช้คำแปลกๆ และการเว้นวรรคตัวอักษร ในส่วนของการเว้นวรรคตัวอักษรมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากถ้าเว้นวรรคผิด ก็อาจจะทำให้ความหมายเปลี่ยน หรือคลาดเคลื่อนไปจากเดิมได้ ต่อด้วยพิมพ์สคริปรายการแบบเสร็จสมบูรณ์

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการทำงาน ว่ามีขั้นตอนอย่างไรและทำให้ได้รับประสบการณ์ในการทำงานซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการเขียนสคริปและนอกจากนี้การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังทำให้เราเป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีความตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ สามารถเข้าใจกระบวนการการทำงานของการเขียนสคริปรายการโทรทัศน์เพื่อใช้เป็นประสบการณ์ในการทำงาน ได้เรียนรู้ทักษะในการทำงานจริงและนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตได้รับความรู้และความเข้าใจในกระบวนการเขียนสคริปรายการโทรทัศน์

5.2.2 ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

- ความพิวเตอร์มีไม่พอกับจำนวนคนทำงานจริง ทำให้เวลาจะทำงานต้องรอนาน กว่าจะได้ทำงานก็เสียเวลา